

สรุปข่าวประจำวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ทส.เปิดรองปลัด-ผู้ตรวจฯ 6 ตำแหน่ง (ไทยรัฐ 7 ต.ค. 65 หน้า 7)
- โทร่งขยายข่าว: ทำประโยชน์พื้นที่ป่า (ไทยรัฐ 7 ต.ค. 65 หน้า 7)
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ร้องทำลายชุดนักเรียน (เดลินิวส์ 8 ต.ค. 65 หน้า 14)

ข่าวเว็บไซต์

- รัฐบาล เร่งนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่า ตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวสด 6 ต.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/politics/news_7302403

- "สมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์" ถือนฤกษ์ดีไหว้ศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) คนใหม่

สยามรัฐออนไลน์ 6 ตุลาคม 2565 <https://siamrath.co.th/n/388773>

- จุดเปลี่ยน พลิกผืนป่าไทย (ตอน 2) เหลือป่า 102 ล้านไร่ (31.68 %) เอาอยู่มั๊ย ? / สังคิต พิริยะรังสรรค์

ผู้จัดการออนไลน์ 7 ต.ค. 2565 <https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000096182>

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เพิ่มผืนป่าผ่านโครงการ Care the Wild

มติหุ้น 7 ตุลาคม 2022 <https://www.mitihoon.com/2022/10/07/336750/>

ทส.เปิดรองปลัด-ผู้ตรวจฯ 6 ตำแหน่ง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีของทุกกรมในสังกัด ทส. เรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ซี10) ในสังกัด ทส. ที่ว่างอยู่ 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วยรองปลัด ทส. 2 ตำแหน่งและผู้ตรวจราชการ ทส. 6 ตำแหน่ง มีคุณสมบัติต้องดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นมาไม่น้อยกว่าแปดหรือประเภทอำนวยการรวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยให้อธิบดีแต่ละกรมเสนอรายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารต้น 2 ชื่อต่อ 1 ตำแหน่งมาที่ปลัด ทส. ตั้งแต่วันที่ 7-17 ต.ค. นี้เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้ที่มิสิทธิเข้ารับ การประเมินส่วนใหญ่คือรองอธิบดี (ซี9) กรมต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด อาทิ นายวรพล จันทร์นาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นต้น

ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีส่งแต่งตั้ง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพงษ์บุญย์ ปองทอง อดีต อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่ปรึกษาอธิบดี กรมอุทยานฯ.



● **ทำประโยชน์พื้นที่ป่า** : นายวันชัย จริยาเศรษฐโชครองอธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่า เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบผลการพิจารณาของ ครม. ในประเด็น ขอยกเลิกมติ ครม. วันที่ 15 พ.ค. 2533 และมติ ครม. วันที่ 8 ก.ย. 2535 เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ลงนามเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้ขอให้ กกก. ป่าไม้แห่งชาติ ไปพิจารณาหามาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวนโยบายการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนรวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการประชุม COP26.

เดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่น

● ร้องทำลายชุดนักเรียน

จาก กรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ.กระบี่ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ฝ่ายปกครอง รวมกว่า 400 นาย พร้อมรถแบ็กโฮเข้าผลักดันและรื้อทำลายที่พักอาศัยของกลุ่มชาวบ้านเรียกรื้อที่ดินทำกิน กลุ่มบางสันพัฒนา กว่า 100 คน ที่ปักหลักอาศัยอยู่ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันซึ่งหมดอายุสัมปทานของบริษัท ยูนิวานิช จำกัด มานานร่วม 10 ปี ออกจากพื้นที่ โดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกรมป่าไม้ ชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่ และมานอนปักหลักกันอยู่ริมถนนสายเขาเทรินซีบอร์ด ความคับหน้เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นางชนิดา จุลกันท์ ผู้ประสานงานกลุ่มฯ กล่าวว่า จะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ (ป.ป.ช.) เพื่อร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าผลักดัน เพราะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าทำให้ข้าวของเสียหาย นักเรียนหลายคนไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปสอบที่โรงเรียนเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทำลายไปพร้อมกับที่พัก.



รัฐบาล เร่งนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่า ตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวสด 6 ต.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/politics/news_7302403

รัฐบาล เร่งนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่า ตั้งเป้า ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

6 ต.ค. 65 – น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนแผนงานทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ประกาศระหว่างการเข้าร่วมประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.65 ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้ภาคเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ควบคู่กับฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมโดยเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้เอกชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนได้ดังกล่าว ครม. ได้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2533 ที่ให้ระงับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนไว้ชั่วคราว และมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2535 ที่กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าในลักษณะที่เป็นข้อจำกัด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะเป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน เพื่อป้องกันการบุกรุกและการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งผู้ขอเข้าทำประโยชน์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากนี้จะมี พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สวนป่า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 กำกับเพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนให้กว้างขวาง มีการรองรับและคุ้มครองสิทธิในการทำไม้ที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่า สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการทำสวนป่าจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้มากขึ้น

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุม ครม. แล้วว่า การให้ภาคเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในครั้ง นี้ จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีปัญหาความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง เกิดการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรอย่างสมดุล เพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอน สามารถนำมาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตได้ในระยะยาว” น.ส.ไตรศุลี กล่าว



"สมศักดิ์ สุกุลวรรณรักษ์" ถีอฤกษ์ดีไหว้ศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) คนใหม่

สยามรัฐออนไลน์ 6 ตุลาคม 2565 <https://siamrath.co.th/n/388773>

วันที่ 6 ต.ค.65 นายสมศักดิ์ สุกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ ประกอบพิธีกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จากนั้นเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง และ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อกษม เขมโก (สุสานไตรลักษณ์) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) คนใหม่ แทนนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.3 (ลำปาง) คนเก่า ที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก,ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน,ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง นาย นเรศ นนทคลัง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตลอดจนข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น



จุดเปลี่ยน พลิกผืนป่าไทย (ตอน 2) เหลือป่า 102 ล้านไร่ (31.68 %) เสาอยู่มี? / สังคิต พิริยะรังสรรค์

ผู้จัดการออนไลน์ 7 ต.ค. 2565 <https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000096182>

•ผมขอแนะนำ เปลี่ยนหลักคิดงบรักษาป่า ใช้ คุณค่า ประโยชน์ป่าต้นน้ำ เป็นเกณฑ์จัดสรรงบประมาณ เลิกใช้สูตร อัตราเจ้าหน้าต่อพื้นที่ป่า...!!

ความเดิมตอนที่แล้ว มองย้อนกลับไปไม่กี่ไกล ‘การยอมรับให้คนอยู่กับป่าได้’ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มองค์กร ภาคประชาชน ต่างๆเพิ่งเกิดขึ้นสมัย รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นี้เอง โดยรัฐบาลให้ มีการแก้ไขกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และกฎหมาย สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทั้ง 2 ฉบับ เมื่อ ปี 2559 ซึ่งแก้ไขและประกาศใช้เป็น พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติออกเป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงเป็นกฎหมาย เปิดประตูผืนป่า ให้สิทธิคนทำกิน หรือ ‘คนอยู่กับป่า’ ได้ !!? อย่างมีเงื่อนไข

‘กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวนี้ กำหนดให้สำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับแต่วันที่กฎหมายทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563’

กฎหมาย 2 ฉบับให้สิทธิประชาชนถือครองที่ดินและรัฐสามารถจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนได้ โดยจัดสรร จากแปลงที่ดินที่มีการสำรวจตามมติ ครม. 30 มิ.ย 41 ในพื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ด้วยภาพถ่ายทางอากาศสี Ortho photo ปี 2545 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ซึ่งจะต้องควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม.. และพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 โดยออกหนังสืออนุญาต สทก (สิทธิทำกิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้มอบให้กับราษฎรนั้นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 กำหนดให้มีมาตรา 16 ทวิ และมาตรา 16 ทรี ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความจำเป็นในการครองชีพ สามารถเข้าทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้) และ จากการสำรวจภาพถ่ายดาว เทียมในปี 2557 พบว่ามีชาวบ้านบุกรุกครอบครองที่ดินก่อน มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 จำนวน 3.6 ล้านไร่ และบุกรุกครอบครองหลังมติครม.อีก 2.3 ล้านไร่ รวมเป็น 5.9 ล้านไร่ (ส่วน ประชาสัมพันธ์ :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กุมภาพันธ์ 2562) จึงมีรูปแบบ เงื่อนไข การจัดสรรที่ดินโดยสรุปดังนี้ :

1. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2 ชาวบ้านเข้าทำประโยชน์ ก่อนปี 2545 >> 2.1 ล้านไร่ ระหว่างปี 2545-2557 >> 2.8 ล้านไร่
คณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) มีมติในคราวประชุมครั้งที่2/ 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เห็นชอบมาตรการ แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท ตามที่คณะกรรมการจัดหาที่ดินเสนอจัดทำที่ดินมีมติ ในการ

ประชุมครั้งที่ 2 / 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ให้นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บุกรุกระหว่างปี 2545 - 2557 มาดำเนินการภายใต้ คทช. โดยกำหนดมาตรการและเงื่อนไขที่เหมาะสม(ธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

2. พื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 ชาวบ้านเข้าทำประโยชน์ ก่อนปี 2545 >> 3.9 ล้านไร่และเข้าทำประโยชน์ ปี 2545-2557 >> 3.7 ล้านไร่ ให้กรมป่าไม้ นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม มติ ครม.30 มิ.ย 41 มาจัดสรรที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รวมพื้นที่ป่าบุกรุกในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2,3,4,5 ดังกล่าวข้างต้น เตรียมจัดสรรให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ 12.5 ล้านไร่ !! และนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลได้เร่งจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน ด้วยความสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน โดยจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว 1,442 พื้นที่ใน 70 จังหวัด รวมเนื้อที่ 5,757,682 ไร่ ครอบคลุมประชาชน 69,368 ราย (เพจ 'ไทยคู่ฟ้า' 8 มีนาคม 2565) นับเป็นครั้งแรก ของไทยที่มีการจัดการพื้นที่การครอบครองของชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ โดยมีมาตรการแนวทาง และการปรับปรุงกฎหมาย อนุญาตให้ชาวบ้านอยู่อาศัย ใช้ประโยชน์ที่ดินได้

อย่างไรก็ตามยังหลงเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 523,588 ราย ทำการเกษตรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภท 8,660,726 ไร่ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ธ.ค. 64)

ใกล้เคียงกับรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปี 2561 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ระบุว่า มีประชาชน เข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในเขตสงวนหวงห้าม ที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 450,000 ราย เนื้อที่ 6.4 ล้านไร่

ปัญหา คือ เกษตรกรกว่า 5 แสนราย ที่ทำการเกษตร ในพื้นที่ป่ากว่า 8 แสนไร่ โดยไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย และไม่มีเอกสารสิทธิ นั้น เป็นคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งน่าจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบการครอบครองที่ดิน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี หรือ ยังไม่แสดงตนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ซึ่ง คนกลุ่มนี้อาจเป็น เกษตรกรตัวจริงหรือเป็น กลุ่มนายทุนหรือเป็นผู้ครอบครองแทน ซึ่งยังไม่มีมีการแยกแยะข้อมูลได้ชัดเจนว่า ในจำนวนกว่า 5 แสนรายนั้น จะจัดอยู่ในประเภทใดบ้าง และ จะจัดไว้ในแต่ละพื้นที่เขตป่าของแต่ละประเภทใด?

‘ความเหลื่อมล้ำการถือครองที่ดินในประเทศไทย อยู่ในระดับสูงมาก มีการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ หยิบมือเดียว นโยบายจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ถือเป็นนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน เพิ่มสิทธิการถือครองที่ดินทำกินเพิ่มรายได้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องเป็นบริบทเดียวกับการแก้ปัญหาความยากจนด้วย’

‘การดำเนินนโยบายลดความเหลื่อมล้ำฯ โดยการถือครองที่ดินดังกล่าว สอดคล้องกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในการส่งเสริมโอกาส สิทธิ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการของประชาชนเพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม..’

‘เราได้ร่วมแสวงหา เสนอข้อคิดเห็น ร่วมบูรณาการ แก้ปัญหาระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนผลักดันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ของรัฐบาลโดยคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ‘

โครงการนี้เป็นประโยชน์โดยตรง ต่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการป้องกัน ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ

เราพบว่าเกษตรกรผู้ร่วมโครงการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.71 เห็นว่าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดิน >>และผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินถึงร้อยละ 90.48 เห็นเช่นเดียวกันว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนช่วยให้เกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดิน แก้ไข ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปี 2561’

อย่างไรก็ตาม การดำรงอยู่ของนโยบายการจัดที่ดินทำกินที่กำลังก้าวเดินอยู่นี้ ผมมีความกังวล และหวังไว้ว่าจะมีความมั่นคงและดำเนินการต่อไปตามยุทธศาสตร์เดิมหรือไม่ ? เมื่อบริบทการเมือง และ รัฐบาลเปลี่ยนไป !! ซึ่งในการสัมมนาของ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชิวะภาพ ชิวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเสวนาด้วยในหัวข้อ'ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูป่า-การร่วมมือกันระหว่างกรมป่าไม้กับ คณะกรรมการฯ ว่า นายชิวะภาพ ชิวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ก็มีความหวังใยเช่น เดียวกัน'

ทั้งนี้ นายชิวะภาพ กล่าวในการสัมมนาว่า ‘เริ่มมีสัญญาณไม่ดี ...ที่ผ่านมารัฐพยายามออกนโยบายเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม เช่น การนำป่าเสื่อมโทรมมาทำเป็นที่ ส.ป.ก. ประมาณ 30 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรทำกินอยู่กับที่ โดยห้ามขายต่อ และให้ตกทอดเป็นมรดกเท่านั้น แต่ในขณะนี้ทราบว่ามีส่วนมีการเปลี่ยนมือกันแล้ว ’

'กรณีภูทับเบิกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาการถูกบุกรุกพื้นที่สร้างเป็นรีสอร์ท ก่อน เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเข้าตรวจยึดพื้นที่เมื่อปี 2562 มีรีสอร์ทประมาณ 100 กว่าแห่ง เมื่อเข้าทำการตรวจยึดคืนพื้นที่ทำให้รีสอร์ท ลดลงเหลือประมาณ 50 แห่ง แต่ในขณะนี้ ปี 2565 มีรีสอร์ทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 300 กว่าแห่ง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอยู่เป็นจำนวนมาก (รวมทั้งดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะใช้ความรุนแรงขัดขวางเจ้าหน้าที่ มีการปิดล้อมเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เราควรหาแนวทางในการจัดการปัญหาดังกล่าวเพื่อให้รัฐสามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด'

'นอกจากนี้ยังมี การจัดสรรพื้นที่เป็นนิคมสหกรณ์สร้างตนเอง และนิคมสหกรณ์ต่าง ๆ อีก ประมาณ 10 ล้านไร่ ซึ่งได้มีการซื้อขายและตกเป็นของนายทุนจำนวนหนึ่ง จนปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายนำผืนป่ามาทำเป็นโครงการ คทช. ในลักษณะที่ดินแปลงรวมเพื่อให้ประชาชนสามารถทำกินในพื้นที่ป่าได้ '

'การดำเนินการดังกล่าวต้องวางระเบียบ กฎเกณฑ์และมีระบบตรวจสอบที่รัดกุม รอบคอบ หน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต' รองอธิบดีกล่าวอย่างกังวล

คณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอแนะ ร่วมผลักดันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรที่ดินทำกินกับผู้ยากไร้ ก้าวเดินคู่ขนานไปกับการรักษาผืนป่าอนุรักษ์ฯ ดังนี้

1 . ขอให้เร่งดำเนินการจำแนกประเภทเกษตรกร 523,588 ราย ที่ทำการเกษตร ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเอกสารสิทธิ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภท 8,660,726 ไร่ ว่า เป็นเกษตรกรผู้ยากไร้ กลุ่มนายทุนฝากสิทธิถือครองไว้กับชาวบ้าน กลุ่มผู้อยู่ระหว่างดำเนินคดี หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบการทำประโยชน์ เพื่อป้องกันการถือครองบุกรุก เป็นความเสี่ยงการสูญเสียป่าต้นน้ำในอนาคต

2 . ขอให้ กระทรวงยุติธรรม เร่งเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม คดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบุกรุกป่า ซึ่งจะสามารถช่วยคนได้มากถึง 80,000 ราย (15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม : nation online) และได้แต่งตั้งนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อความละเอียดรอบคอบ การตรวจสอบคดีที่มีมากถึง 48,000 คดี (thaigov.go.th / ไลน์รัฐออนไลน์ ; 22 เม.ย.65 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

3 . เปลี่ยนหลักคิดการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาผืนป่า จากที่ยึดเกณฑ์อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ต่อพื้นที่ป่า(ไร่ : คน) เป็นยึดหลักความสำคัญและมูลค่าของผืนป่าแต่ละประเภท เช่น ผืนป่าต้นน้ำ ผืนป่าที่มีส่วนช่วยซึมซับน้ำป้องกันน้ำท่วม หรือลดภาวะแล้ง

‘ ปัจจุบันเรามี ‘เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า’ ประมาณ 20,000 คน กระจายอยู่ตามพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ มีพื้นที่ป่าที่ป่าสมบูรณ์กว่า 102 ล้านไร่ หรือ 31.68% เฉลี่ยเจ้าหน้าที่ 1 คนต้องดูแลพื้นที่ป่าถึง 5,100 ไร่ ได้ค่าตอบแทน เฉลี่ย 6,900 – 9,000 ต่อเดือน (1.35 -1.76 บาท/คน/ไร่)’

คงเห็นแล้วว่า ‘เราสูญเสียป่าต้นน้ำ และผืนป่าสมบูรณ์นับล้านไร่ เราต้องสิ้นเปลือง เงินแผ่นดินนับหมื่นล้านบาทเพื่อสร้างแหล่งน้ำมาตลอด 50 ปี เราต้องจัดงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทเพื่อช่วยเหลือภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วม

หลักคิดแบบเดิมล้มเหลว หลักคิดใหม่ ควรยึดคุณประโยชน์ มูลค่าการเป็นผืนป่าต้นน้ำ ที่จะส่งผลดีต่อคนไทยทั้งประเทศ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน การจัดสรรงบประมาณตามหลักคิดใหม่นี้ ครอบคลุมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทุกชนิดในการเฝ้าระวังผืนป่าด้วย



ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เพิ่มผืนป่าผ่านโครงการ Care the Wild

มิติหุ้น 7 ตุลาคม 2022 <https://www.mitihoon.com/2022/10/07/336750/>

มิติหุ้น – อนุรักษ์มน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด และพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กิตติพร ดุลนกิจ ผอ.ส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยทีม “ปลูกป้อง” ชุมชนเข้มแข็ง กว่า 60 คน ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” เนื่องในวันโอโซนโลก กับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ปลูกต้นไม้ 30.5 ไร่ รวม 6,100 ต้น ณ บ้านนาหวาย อ. นามนีน จ. น่าน เพิ่มความสมบูรณ์ให้แหล่งต้นน้ำ ช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน